



دفتر مقام معظم رهبری
جمهوری اسلامی ایران

ประธานาธิบดี มุฮัมมัด โบฮารี แห่งไนจีเรีย ได้เข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี -

23 /Nov/ 2015

เมื่อช่วงก่อนเที่ยงวันนี้ (วันจันทร์) ประธานาธิบดี มุฮัมมัด โบฮารี แห่งไนจีเรีย ได้เข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม โดยท่านผู้นำสูงสุด ถือว่าการเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศอิสลามและปกป้องอัตลักษณ์อิสลามและมุสลิมนั้น ถือเป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐาน พร้อมกล่าวเสริมว่า กลุ่มพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐพร้อมกับข้ออ้างที่ว่า ตนคือผู้ต่อสู้กับขบวนการก่อการร้ายนั้น ไม่สามารถเชื่อถือ และไว้วางใจได้เป็นอันขาด เพราะพวกเขา คือผู้อยู่เบื้องหลัง ในการสร้างและสนับสนุนการก่อการร้าย เช่นกลุ่มไอซิส และ อเมริกา คือตัวการสำคัญ ที่คอยบงการสร้างความหายนะให้เกิดขึ้น

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า “ศัตรูที่เปิดเผยต่อศาสนาอิสลาม” และ “ศัตรูที่ต่อต้านอิสลามภายใต้ชื่ออิสลามนั้น คือ "ดาบสองคม” และกล่าวเสริมว่า ในการเผชิญหน้ากับศัตรูที่ร้ายกาจและอันตรายเช่นนี้ ประเทศอิสลาม ควรเพิ่มความร่วมมือในอัตลักษณ์และปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่า การตั้งความหวัง ถึงความร่วมมือ และการช่วยเหลือจากสหรัฐ และชาติตะวันตก ในการต่อสู้กับขบวนการก่อการร้าย เช่นไอซิสและโบโกฮารามนั้น เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และกล่าวว่า จากข้อมูลข่าวกรองที่แม่นยำ ในอิรักนั้น สหรัฐและบางประเทศผู้โอบอ้อมในภูมิภาค ได้ให้การสนับสนุนแก่อำนาจก่อการร้ายไอซิสโดยตรง และเป็นตัวการสร้างความหายนะให้เกิดขึ้น

ท่านผู้นำสูงสุด ถือว่า การปฏิสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์กับประเทศอิสลามนั้น มิได้หมายความว่าต้องปิดกั้นการสื่อสารกับประเทศอื่น ๆ และกล่าวเสริมว่า สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน มีความสัมพันธ์กับทุกประเทศ ยกเว้นสหรัฐและรัฐเถื่อนไซออนิสต์ เราเชื่อว่าประเทศอิสลาม ควรที่จะมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้แสดงความพอใจและชื่นชม ที่ มุฮัมมัด โบฮารี ในฐานะที่เป็นมุสลิมเคร่งครัดศาสนา ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี ที่มีความโดดเด่น และมีความสำคัญของไนจีเรีย และถือว่า มีศักยภาพที่เพียงพอ ในความร่วมมือ และความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

ในการพบปะครั้งนี้ อะกอ ญูฮานคีรีย์ รองประธานาธิบดีคนที่หนึ่ง ก็เข้าร่วมพบปะครั้งนี้ด้วย



มุฮัมมัด โบฮารี ประธานาธิบดีไนจีเรีย กล่าวว่า ไนจีเรียมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง
และยาวนานกับสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน และกล่าวเสริมว่า อิหร่านเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรือง
กว้างใหญ่ไพศาล และมีศักยภาพที่มากมายสำหรับการปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือ

ประธานาธิบดีไนจีเรียได้ขอบคุณอิหร่าน ที่เชิญชวนในการเข้าร่วมประชุมประเทศผู้ส่งออกก๊าซ
และกล่าวว่า ในวันนี้ได้มีโอกาสเข้าพบท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้เรียนรู้บทเรียนต่างๆอันมากมาย
และขอขอบคุณสำหรับการพบปะและการชี้แนะในครั้งนี้